

## วันที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

กษ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะในการทำการเกษตร ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน



วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ ในการทำการเกษตร ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ จังหวัดตรัง ปี 2567 โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด นางสาวกิตติยา สุปันตี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ 2567 มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วม จำนวน 105 คน จาก 7 โรงเรียน 7 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย อ.นาโยง โรงเรียนวัดควนวิไล อ.ปะเหลียน โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย อ.รัษฎา โรงเรียนบ้านบางยาง อ.เมืองตรัง โรงเรียนบ้านทอนพลา อ.ย่านตาขาว โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ อ.กันตัง และโรงเรียนบ้านทุ่งกอ อ.หาดสำราญ

### ปศุสัตว์ตรัง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-เล็ก



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกฤษณ์ วีระวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยง และการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย-เล็ก ซึ่งมีนายชนวรรณ์ บริพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ และมีน.ส.นุชชิตา ชนะแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายอภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) การขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม (GFM) รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคและแนวทางการบริหารจัดการฟาร์ม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



## พัฒนาที่ดินตรัง ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน และตลาดนัดแก้หนี้



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนธยา หวานขัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน และตลาดนัดแก้หนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรกร โดยมีจำเอนกสวุฒน์ สัตยวงษ์ นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยนาง ม. 2 ต.ห้วยนาง จ.ตรัง



## เกษตรอำเภอสิเกา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 มีกิจกรรมหลัก คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบสถานีเรียนรู้ 2) การให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตร และ 3) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายมานะ เพื่อกสิกรรม นายอำเภอสิเกา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกอ่างทอง ถนนตรัง-สิเกา และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง





## ชลประทานตรังฯ ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎร ม.7 ต.วังมะปราง



วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนวิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มุสิกะเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนางสาวรณิกานต์ หียงสู่นายอำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ วัดทุ่งหลวง ม. 7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ ที่ประสบปัญหาคาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง



## หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งผักที่นำมาปลูกเป็นผักสวนครัว หลากหลายชนิดกว่า 30 ชนิด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



## สหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ้งค้าย



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์ ชัยเดช เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ้งค้าย พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินการปิดบัญชีประจำปี 2563-2566 และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม ณ จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบลทุ้งค้าย ต.ทุ้งค้าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

## ประมงตรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายเอกมัย มาลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวศิรินทิพย์ สังข์จีน เจ้าหน้าที่ประมงชำนาญงาน และนายปฏิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงน้ำจืด อนุรักษ์แม่น้ำตรังภาคี 5 ตำบล และติดตามการเพาะพันธุ์ กุ้งก้ามกราม พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนนองค์ความรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฐานการสัตว์น้ำประจำชุมชน ม. 1 บ้านโคกทราย ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง



เกษตรตรังฯ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บริการความรู้และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านต่างๆ มาให้บริการ อาทิเช่น คลินิกดิน คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ เป็นต้น และการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน อาคารถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน

เกษตรตรัง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการด้านการเกษตรของหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง



วันที่ 16 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกิตติยา สุปันตี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายจิตติโชติ ชูดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายเจษฎา แสงศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง อำเภอห้วยยอด ณ วัดถ้ำเขาแก้วนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด และอำเภอเมืองตรัง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนักตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม มีเกษตรกรเข้าร่วม อำเภอละ 20 คน





## เกษตรตรังฯ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอพืชชุมชน



วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดยกลุ่มออร์กาฟิช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอพืชชุมชน ประจำปี 2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้หมอพืชชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช สามารถนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและสามารถให้บริการคลินิกพืชในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม 10 อำเภอ จำนวน 20 ราย โดยมีนายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง



## เกษตรอำเภอนาโยงฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 มีกิจกรรมหลัก คือ 1) การจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรอย่างคุ้มค่าระบบน้ำอัจฉริยะ 2) การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน 4) การจัดการศัตรูไม้ผลแบบผสมผสาน โดยมี นายอดุลย์ หมีนลิก นายอำเภอนาโยง เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ของนายประจักษ์ จิตรใจภักดิ์ ม.ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง



## สหกรณ์ตรัง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567



วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังร่วมกับขบวนกาารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตรังจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดตรัง ประจำปี 2567 โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมนางพิกุลพร พุ่มทวายเป็นพิธีกร กล่าวคำสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และอ่านสารนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังและผู้แทนขบวนกาารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาากลางอำเภอห้วยยอด เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



แล้วเจอกันใหม่  
ฉบับหน้า

